



ข่าวอากาศเพื่อการเกษตรสำหรับภาคใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562

*****โทร. (074) 311760 หรือ www.songkhla.tmd.go.th*****

ลักษณะอากาศ 7 วันที่ผ่านมา

ระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2562 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ จากนั้นมีกำลังอ่อนลง โดยบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกจากประเทศจีนได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันสุดท้ายของสัปดาห์ ประกอบกับลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนและอ่าวไทยเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ในระยะต้นสัปดาห์ ก็มีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะกลางสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกตลอดสัปดาห์ ส่วนภาคใต้มีฝนหนาแน่นส่วนมากทางฝั่งตะวันตกของภาค ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ 20-50 ของพื้นที่ ก็มีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 8 และ 13 ต.ค. มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ก็มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนมากกว่าร้อยละ 75 ของพื้นที่ ก็มีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 12 ต.ค.มีฝนร้อยละ 50 ของพื้นที่

สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้มีรายงานฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดปัตตานี ส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนัก ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา นราธิวาส ระนอง ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดในภาคใต้ วัดได้ 95.6 มม. ที่ อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 8 ต.ค.62

คาดหมายลักษณะอากาศใน 7 วันข้างหน้า

การคาดหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ 14 -15 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง กับมีลมกระโชกแรง หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 16-20 ต.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรงในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้ในช่วงวันที่ 14-20 ต.ค. จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

คำเตือน ในช่วงวันที่ 14-15 ต.ค. บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง สำหรับในช่วงวันที่ 14-20 ต.ค. 62 บริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนัก เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว ส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นลมแรงชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี่ยงเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ผลกระทบต่อเกษตรกร

- เนื่องจากระยะต่อไปจะเป็นช่วงฤดูฝนของทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เกษตรกรควรดูแลลูกคูกุลอง จัดทำทางระบาย เพื่อให้ผู้สามารถระบายได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังเมื่อมีฝนตกหนัก รวมทั้งควรดูแลพื้นที่การเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวก ป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ในพืชสวน ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ผู้ในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้ผู้ฝนที่ตกบนดิน ไหลลงบ่อ เพราะจะทำให้สภาพผู้เปลี่ยนแปลงสัตว์ผู้ปรับตัวไม่ทันนอนแอและเป็นโรคได้ง่าย